

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ด้าน การเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	การบ่งชี้ ความรู้	มีการตั้งเป้าหมาย มีการวางแผน ปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดซึ่งจะปรากฏ ในแผนปฏิบัติราชการและในโครงการ มี การตรวจสอบและประเมินในแต่ละระยะ ปรับปรุงตามการตรวจสอบในแต่ละระยะ	มิถุนายน พ.ศ. 2560	ผลการประเมินความสำเร็จ ของโครงการ	ผู้ดำเนินการและ ผู้รับบริการได้รับ ความรู้ในแต่ละเรื่อง	สื่อ เทคโนโลยี		สาขาวิชา	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	การสร้างและ แสวงหา ความรู้	สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยให้ผู้มี ความรู้ในเรื่องนั้นๆได้นำเสนอและ แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมงาน	กรกฎาคม พ.ศ. 2560	ผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้	องค์ความรู้ที่ได้ใน ศาสตร์นั้นๆ	เอกสาร ความรู้		สาขาวิชา และคณะ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
3	การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ	แบ่งประเภทความรู้	สิงหาคม พ.ศ. 2560	เอกสารความรู้	คู่มือความรู้ในเรื่อง นั้นๆ	คอมพิวเตอร์		สาขาวิชา และคณะ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
4	การประมวล และกลั่นกรอง ความรู้	นำเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	สิงหาคม พ.ศ. 2560	เอกสารที่สมบูรณ์ที่ผ่านการ ปรับปรุงแล้ว	คู่มือและเอกสารฉบับ สมบูรณ์	คอมพิวเตอร์ สื่อ ICT website		สาขาวิชา และคณะ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
5	การเข้าถึง ความรู้	ดำเนินการจัดอบรม, website, คลัง ความรู้	สิงหาคม พ.ศ. 2560	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ของแต่ละโครงการ	ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม, จำนวนผู้เข้าชม website คลังความรู้	คอมพิวเตอร์ , แบบ ประเมิน	แต่ละ โครง การ	สาขาวิชา และคณะ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วิธีการสู่ความสำเร็จ	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เครื่องมือ/ อุปกรณ์	งบ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
6	การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้	website การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ระบบสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	สิงหาคม – กันยายน 2560 และ มกราคม – พฤษภาคม 2561	จำนวนผู้เข้าชม website จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม ระบบสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	จำนวนโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น	เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ		สาขาวิชา และคณะ	อยู่ในระหว่างเพิ่มเติมองค์ความรู้
7	การเรียนรู้	เกิดประโยชน์กับสาขาและคณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในเครือข่ายระบบสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	ตลอดเวลา	จำนวนผู้เข้า website คลังความรู้ของคณะ รายงานสรุปผล	โรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรม	แบบประเมิน	ค่าวัสดุ	สาขาวิชา และคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ